



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "อธิการบดี" ลาออก-ขู่ว่าจะประท้วงหยุดเรียน



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ด้านออกนอกระบบ ซึ่งกระบวนการไม่โปร่งใส หวั่นค่าเทอมแพงลี้วตัดโอกาสคนจน เผยอาจารย์-บุคลากรจุฬาฯ 90% ไม่เห็นด้วย

จี้อธิการบดีลาออกจากตำแหน่ง เดินหน้าขยายเครือข่ายล่ารายชื่อต้าน ขู่ว่าจะประท้วงหยุดเรียน นิสิต ม.บูรพา แจง ผู้บริหารห้ามเคลื่อนไหว

ภายหลังพลังนักศึกษาโดยการนำของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้ยื่น

หนังสือถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกฯ คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.บูรพา ม.รามคำแหง ได้ออกแถลงการณ์และชุมนุมประท้วง โดยบริเวณด้านหน้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้ติดป้ายผ้าข้อความต่างๆ อาทิ "ค่าเทอมแพง เด็ก...ฉลาดขึ้น?"

นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ นิสิตปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ อ่านแถลงการณ์ที่มีใจความบางตอนว่า รัฐบาลนี้มาจากการทำรัฐประหาร กำลังริบเร้งนามมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการตามแนวทางเศรษฐกิจที่เน้นกลไกตลาด สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลทักษิณ จึงขาดความชอบธรรม ด้วยเหตุผล 6 ประการคือ

1. รัฐบาลชุดนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะตัดสินใจดำเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน เช่น การแปรรูปน้ำ ไฟฟ้า หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบได้
2. นโยบายนี้กระทบคนจน เพราะเชื่อว่าค่าเทอมจะสูงขึ้นมากกว่า 50%
3. กระทบความมั่นคงในอาชีพของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4. คุณภาพการศึกษาลดลง เพราะมุ่งแก้ไขกำไร ส่งผลให้ทางเลือกของนิสิตและ

อาจารย์ที่ต้องการเรียนและสอนวิชาที่หลากหลายหมดไป 5.ขาดความโปร่งใส ไม่รับฟังความคิดเห็นจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ และข้อเสนอนี้ ขัดต่อเจตนาจากสำนักราชเลขาธิการในวันที่ 26 เมษายน 2543

6.คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ อธิการบดีจุฬาฯ ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) ควรลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีหรือลาออกจาก สนช. เพื่อ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการแสดงว่าจริงใจต่อประชาคมจุฬาฯ

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องยกเลิกการผลักดันร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ และร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็นไปเพื่อการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการโดย ทันที โดยประชาคมจุฬาฯและประชาชนที่รักความเป็นธรรมทั่วไปจะขยาย เครือข่ายต่อต้านมหาวิทยาลัยนอกระบบให้ถึงที่สุด จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิก

นายเก่งกาจ กล่าวว่า ประชาคมจุฬาฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์และตั้งโต๊ะล่า รายชื่อนิสิต นักศึกษาที่คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ตอนนี้มี เครือข่ายจาก ม.ขอนแก่น ม.รามคำแหง ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) และม.บูรพา ร่วมด้วย หากไม่บรรลุผล อาจจะใช้มาตรการหยุดเรียนหรือเดินขบวน

รศ.ใจ อึ้งภากรณ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการนำ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพราะเป็นการนำเอากลไกตลาดเข้ามาสู่ มหาวิทยาลัย เพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแบบซีอีโอ ซึ่งเป็นภัยต่อ เสรีภาพทางวิชาการ

ด้าน รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ จุฬาฯ กล่าวว่า ผลประชาพิจารณ์ทั้งอาจารย์และ บุคลากรของจุฬาฯ 81-90% ไม่ออกนอกระบบ ตนคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ควร เดินหน้าออกนอกระบบ เพราะบางประเด็นยังตอบคำถามไม่ได้ เช่น เมื่อออก นอกระบบแล้วจะนำงบประมาณจากไหนมาสนับสนุนมหาวิทยาลัย และจะดูแล คุณภาพการศึกษาอย่างไร

นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า ค้าน มหาวิทยาลัยนอกระบบ อย่างร่างมหาวิทยาลัยนอกระบบ ม.บูรพา เตรียมร่าง ระเบียบเพิ่มเงินเดือนผู้บริหาร เช่น อธิการบดีเดิมได้เดือนละ 7.2 หมื่นบาท เพิ่มเป็นเดือนละ 3 แสนบาท

ด้านนิสิต ม.บูรพา รายหนึ่ง กล่าวว่า ขณะนี้ผู้บริหาร ม.บูรพา ห้ามนิสิตออกมา เคลื่อนไหวเรื่องนี้